
Bài số 3

SỰ CÔNG CHÍNH BỞI ÂN ĐIỂN

Tác giả Don Krow

Hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu về sự công chính bởi ân điển của Chúa. Câu kinh thánh Rô-ma 3:21-23 nói rằng “*Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả; vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.*”

Hãy để ý rằng câu kinh thánh này nói rằng “*Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp*”. Một lần, tôi có hỏi một người đàn ông rằng “Theo anh thì anh phải làm những gì sau này có thể lên thiên đàng?” Anh ta nói rằng chúng ta phải giữ Mười Điều Răn, chung thủy với vợ, sống một cuộc sống đạo đức, và một vài điều khác. Tôi nói với anh ta rằng, “Anh có biết anh phải làm gì để lên thiên đàng, được ở trong sự hiện diện của Chúa hay trong vương quốc của Ngài không? Anh cần phải có một sự công chính tương đương với sự công chính của Chúa.” Anh ta nói, “Xin lỗi anh nhưng chỉ có một người trong lịch sử có được sự công chính như thế, và đó là Giê-xu Christ!” Tôi đáp lại, “Chính xác! Không ai trong chúng ta có thể giữ được Mười Điều Răn và các đạo luật một cách hoàn hảo, kể cả về bề ngoài và bên trong tâm trí, nhưng chúng ta cần sự công chính ngang bằng với sự công chính của Chúa để chúng ta có thể được chấp nhận trước mặt Ngài.”

Đó chính là những gì câu Rô-ma 3:21-23 nói *Nhưng bây giờ*,

sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, ban cho mọi người có lòng tin... Bản chất của sự công chính của Đức Chúa Trời là bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu, ban cho mọi người có lòng tin. Có hai loại công chính – sự công chính của con người và sự công chính của Chúa. Sự công chính của con người là những hành động, cử chỉ tốt nhất mà con người có thể làm trong cuộc đời của họ, nhưng kể cả những việc tốt này cũng không thể nào thoả mãn Chúa. Chúng ta cần sự công chính ngang bằng với công chính của Chúa, và phước hạnh thay, Chúa đã ban cho chúng ta sự công chính này, sự công chính được bày tỏ ngoài luật pháp.

Trong tiếng Hy Lạp, câu kinh thành này được viết như sau “Chúa đã và đang ban cho chúng ta sự công chính của Ngài ngoài Luật Pháp.” Sự công chính đến từ Luật Pháp là việc làm, sự nỗ lực, sự giành được, sự xứng đáng qua nỗ lực của bản thân để mong được Chúa chấp nhận. Tất cả các tôn giáo trên thế giới ngày nay đều nghĩ rằng để được Chúa chấp nhận thì bạn phải nỗ lực công đức. Từ “Phúc Âm” có nghĩa là “tin tốt lành”, tin tốt lành của Phúc Âm là Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta sự công chính của Ngài như một món quà qua đức tin vào Chúa Giê-xu, Ngài đã chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta để mang đến sự công chính ngang bằng với sự công chính đến từ Luật Pháp. *Sự công chính của Ngài ngoài Luật Pháp* có nghĩa là chúng ta không cần phải nỗ lực công đức nữa mà chỉ cần tin vào Đức Chúa Giê-xu.

Hãy để ý câu 22 nói rằng sự công chính của Chúa bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu ban cho mọi người. Tại sao Chúa lại ban cho tất cả con người sự công chính của mình, bởi vì *mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời*. Bạn đã từng phạm lỗi, tôi đã từng phạm lỗi, chúng ta đều không đạt được tiêu

chuẩn hoàn hảo của Chúa. Bởi vì tội lỗi của bản thân, những điều chúng ta cần nhất là sự chấp thuận của Chúa, một mối quan hệ gần gũi với Chúa, và một chỗ đứng với Chúa. Và Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những điều này không phải thông qua hoàn thành Luật Pháp, mà qua đức tin nơi Chúa Giê-xu. Sự công chính của Chúa không đến từ sự bươn chải, nỗ lực mà đến từ đức tin, sự nương tựa, tin cậy vào Đức Chúa Giê-xu.

Bằng cách nào mà Áp-ra-ham (tổ phụ người Do Thái) được cứu? Kinh Thánh nói rằng Áp-ra-ham đã tin vào Chúa, đã tin vào lời hứa của Chúa dành cho ông, và sau đó sự công chính được quy cho ông. Trường hợp Áp-ra-ham được tuyên bố là công chính không phải chỉ cho riêng ông. Trong Rô-ma 3:21-22, mọi người cũng có thể được tuyên bố công chính thông qua đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh nói rằng bởi vì Chúa Giê-xu đã trả giá cho tất cả tội lỗi trên thập tự giá bằng máu của mình, sự công chính (chỗ đứng với Chúa) sẽ được quy cho tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu.

Rô-ma 5:17 nói rằng *Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Giê-xu Christ, mà những ai nhận ân điển và **quà tặng công chính** cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thế ấy.* Chúa tặng cho chúng ta một quà tặng công chính, quà tặng để được đứng trước Chúa. Một món quà thường tốn người mua một cái gì đấy, nhưng không bao giờ tốn người nhận một cái gì. Nếu bạn đưa cho tôi một món quà và bắt tôi trả tiền cho món quà đó, món quà đó không còn được coi là một món quà. Chúa đã ban cho chúng ta sự công chính của Ngài như một món quà, và điều duy nhất chúng ta phải làm là nhận lấy món quà của Ngài bằng cách tin vào Đức Chúa Giê-xu.

Hỏi Đáp Và Các Câu Kinh Thánh Dùng Trong Bài Học

1. Hãy đọc Tít 3:5. Liệu sự công chính mà chúng ta cần là một điều chúng ta có thể tự đạt được?

Tít 3:5 không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh.

2. Hãy đọc 2 Cô-rinh-tô 5:21. Chúng ta cần sự công chính như thế nào?

2 Cô-rinh-tô 5:21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

3. Hãy đọc Rô-ma 3:22. Chúng ta nhận được sự công chính này bằng cách nào?

Rô-ma 3:22 Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả.

4. Hãy đọc Phi-líp 3:9. Sự công chính dựa trên Luật Pháp là như thế nào?

Phi-líp 3:9 và được ở trong Ngài. Được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin.

5. Hãy đọc Ga-la-ti 2:21. Bằng cách nào chúng ta có thể vô hiệu hoá ân điển của Chúa?

Ga-la-ti 2:21 *Tôi không muốn vô hiệu hóa ân điển của Đức Chúa Trời; vì nếu nhờ luật pháp mà được công chính thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.*

6. Hãy đọc Rô-ma 5:17. Sự công chính của Chúa được ban cho như là gì?

Rô-ma 5:17 *Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Giê-xu Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thế ấy.*